



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

### สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail [interinfodiv@gmail.com](mailto:interinfodiv@gmail.com)

---

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ประมวลข่าวต่างประเทศ

##### ๑. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

- นายอิบราฮิม เราะฮีชี ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่าน

##### ๒. สาธารณรัฐเปรู

- เปรูใกล้ยืนยันชื่อประธานาธิบดีคนใหม่ ยกคำอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายของฟูจิโมริ

##### ๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- น้ำท่วมยุโรป : แมร์เคิล ตกใจกับความหายนะที่ 'เหนือความคาดหมาย'

##### ๔. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จีนสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนจากพายุฝนที่กระหน่ำทางตอนเหนือ

## ๑. นายอิบราฮิม เราะอีซี ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่าน

(วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : สำนักข่าว Global Times)

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิหร่านได้ออกแถลงการณ์ว่า อายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบราฮิม เราะอีซี ประธานศาลฎีกา ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่าน โดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนกว่าร้อยละ ๖๐

นายเราะอีซี ได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ๑๗,๙๒๖,๓๔๕ คะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๕๙,๓๑๐,๓๐๗ คน และมีผู้ลงคะแนน ๒๘,๙๓๓,๐๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘ โดยได้รับเลือกตั้งจากประชาชนอิหร่านให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกลไกฝ่ายบริหาร

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ของอิหร่านซึ่งกำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ได้ไปเยี่ยมเยียนนายเราะอีซี และได้ทักทายกันในช่วงการเลือกตั้ง โดยได้กล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับนายเราะอีซี ว่า “ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเราะอีซี จะเป็นประธานาธิบดีของชาวอิหร่านทุกคน โดยทุกคนจะให้การสนับสนุนนายเราะอีซีและรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขอย่างเต็มที่”

นอกจากนี้ นายรูฮานี ยังได้เสนอความร่วมมือทั้งจากของตนเองและจากคณะรัฐมนตรีให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันความสำเร็จในการถ่ายโอนอำนาจครั้งนี้

นักวิเคราะห์กล่าวว่า นายเราะอีซี ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนอย่างท่วมท้นจากการแสดงให้เห็นว่าเขาจะปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งเปิดตัวว่าเป็นคู่ต่อสู้ของขุนนาง ความไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตคอร์รัปชัน

ในระหว่างการได้วาทีของประธานาธิบดีทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานายเราะอีซี กล่าวว่า ผู้คนต้องการเห็นสภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นความสำคัญเป็นอันดับแรกในการบริหารงานของตน และได้ตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อให้ราคาสินค้าจำเป็นในตลาดภายในประเทศลดลง อิหร่านต้องลดการพึ่งพาทรัพยากรในสกุลเงินต่างประเทศ โดยผลิตสินค้าบางอย่างให้พอเพียงต่อการใช้ในขณะเดียวกัน ที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นความกังวลหลักของประชาชนนั้น ได้มีการประมาณการว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน ๔ ล้านหลังคาเรือนในอีก ๔ ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ เขาได้เรียกร้องนโยบายการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ โดยได้กล่าวว่า "ด้วยความพยายามของทุกคนและการสร้างการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายบริหาร เราจะมีอิหร่านที่เข้มแข็ง"

นอกจากนี้ เขายังได้ประกาศลำดับความสำคัญในความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์กับโลก ซึ่งถือเป็นนโยบายต่างประเทศ โดยได้กล่าวว่า “นโยบายต่างประเทศเป็นระบบการปฏิสัมพันธ์กับทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน และเราจะโต้ตอบกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศัตรู ในลักษณะที่เป็นมิตร มีเกียรติ และมีอำนาจ”

ที่มา : <https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226594.shtml>

## ๒. เปรูใกล้ยืนยันชื่อประธานาธิบดีคนใหม่ ยกคำอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายของฟูจิโมริ

(วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : สำนักข่าว reuters)

คณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูก้าวเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่า จะประกาศชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศ ซึ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในช่วงสัปดาห์นี้ หลังจากที่ไต่ยกการอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายของนางเคอิโกะ ฟูจิโมริ (Keiko Fujimori) ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนสำคัญจากพรรคฝ่ายขวา ปล่อยให้นายเปโดร คาสติลโล (Pedro Castillo) ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคฝ่ายซ้ายก้าวเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรอบสุดท้ายสิ้นสุดลง โดยนายคาสติลโล บุคคลนอกแวดวงการเมืองเปรู ได้รับคะแนนนำอย่างเฉียดฉิวเพียง ๔๔,๐๐๐ คะแนน แต่ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต้องล่าช้าไปหลายสัปดาห์จากการอุทธรณ์ของนางฟูจิโมริ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิกถอนบัตรเลือกตั้งบางส่วน โดยกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกง แม้จะมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยก็ตาม

คณะลูกขุนจากสำนักงานการเลือกตั้งแห่งชาติของเปรู กล่าวในทวีตเตอร์ว่า พวกเขาได้ตัดสินยกคำอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายจำนวนห้าข้อที่เสนอโดยพรรคพลังประชาชน (Popular Force) ของนางฟูจิโมริ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น และจะเตรียมประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไปภายในสัปดาห์นี้

ก่อนหน้านี้ทนายความของนางฟูจิโมริกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า หากกระบวนการก่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เลือกตั้งสิ้นสุดลง คณะทำงานรณรงค์หาเสียงของเธอก็ไม่มีแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ เพิ่มเติม

องค์การรัฐอเมริกัน สหภาพยุโรป แคนาดา อังกฤษ และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่างออกมาระบุว่าการเลือกตั้งในประเทศแอนเดียน(เปรู) นั้นขาวสะอาด

ทั้งนี้ หากได้รับการยืนยันตรงตามเวลาที่กำหนด นายคาสติลโล จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลาห้าปี ในฐานะผู้นำของประเทศผู้ผลิตทองแดงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

นายคาสติลโล วัย ๕๑ ปี อดีตครูและลูกชายชาวนา ได้ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ และขึ้นภาษีบริษัทเหมืองแร่ แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนท่าทีที่อ่อนลง โดยบอกเป็นนัยถึงแนวทางที่ประนีประนอมและเป็นมิตรกับตลาดมากขึ้น

การแข่งขันของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสูสี แบ่งแยกเปรูอย่างชัดเจนและมุ่งความสนใจไปยังความตึงเครียดทางภูมิภาคและสังคม โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชนบทที่ยากจนสนับสนุน นายคาสติลโล ในขณะที่ชาวเปรูในเมืองที่ร่ำรวยชื่นชอบนางฟูจิโมริ

ที่มา : <https://www.reuters.com/world/americas/peru-electoral-authority-cusp-confirming-new-president-scrap-last-fujimori-2021-07-19/>

### ๓. น้ำท่วมยุโรป : แมร์เคิล ตกใจกับความหายนะที่ 'เหนือความคาดหมาย'

(วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : สำนักข่าว BBC)

นายกรัฐมนตรีเยอรมนี นางอังเกลา แมร์เคิล ตกใจมากกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรียกได้ว่าการทำลายล้างที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างมาก เมื่อวันอาทิตย์ นางแมร์เคิล ได้เข้าเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางตะวันตกของเยอรมนี โดยได้พูดคุยกับผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๘๘ คน ในเยอรมนีและเบลเยียมจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น

ฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องและยังคงสร้างความเสียหาย ซึ่งขณะนี้ได้เคลื่อนที่ไปทางพื้นที่บางส่วนของออสเตรียและทางตอนใต้ของเยอรมนี หน่วยบรรเทาสาธารณภัยได้ช่วยชีวิตผู้คนจากบ้านเรือนในเขตซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ของออสเตรีย ที่ซึ่งน้ำเข้าท่วมทำให้ถนนหลายสายในเมืองแห่งหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำ หน่วยดับเพลิงกล่าวว่าเวียนนามีปริมาณน้ำฝนที่ตกในหนึ่งชั่วโมงของคืนวันเสาร์มากกว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียอีก

ในเขตบาวาเรียตอนบน มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย เนื่องจากน้ำท่วมฝนตกหนักทำให้ชั้นใต้ดินและถนนทรุดตัวลง ในขณะเดียวกันทางตะวันตกของเยอรมนี ทางกรกล่าวว่าเป็นสไตน์บาชทาล (Steinbachtal) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงบอนน์ยังคงมีความเสี่ยงที่จะแตก ทั้งนี้ ที่ผู้อยู่อาศัยถูกอพยพได้อพยพออกจากบ้านเรือนของตนที่อยู่ปลายน้ำไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้นำชาติยุโรปโทษว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุของเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสวีตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ด้วย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ภาวะโลกร้อนทำให้แนวโน้มมีฝนตกหนักมากขึ้น ซึ่งขณะนี้โลกมีอุณหภูมิร้อนขึ้นแล้วประมาณ ๑.๒ องศาเซลเซียส ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมได้เริ่มต้นขึ้น

นางแมร์เคิลกล่าวว่า “โลกต้องมีความรวดเร็วกว่านี้ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” นางแมร์เคิลเดินทางไปยังหมู่บ้าน Schuld ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เพื่อสำรวจความเสียหายและพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในเวลาต่อมา นางแมร์เคิล ได้ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือในการบูรณะฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน และกล่าวว่า “เราจะอยู่เคียงข้างคุณ” โดยสถานการณ์ดังกล่าวนี้ “มีความน่าสะพรึงกลัว” พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า “มันน่าตกใจมาก แทบจะพูดได้เลยว่าภาษาเยอรมันไม่มีคำพูดไหนที่จะอธิบายความหายนะที่เกิดขึ้นได้เลย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราเห็นก็ยิ่งพอเบาใจได้ ผู้คนได้ผ่นกำลังช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Olaf Scholz กล่าวว่า จะมีการนำเสนอแพคเกจความช่วยเหลือมูลค่า ๓๐๐ ล้านยูโร (๓๕๔ ล้านเหรียญสหรัฐ ; ๒๕๗ ล้านปอนด์) เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพุธที่จะถึงนี้เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป ขอบเขตความเสียหายเริ่มชัดเจนขึ้น ขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงค้นหาเหยื่อผู้ประสบภัยต่อไป มีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในเยอรมนีอย่างน้อย ๑๕๗ คน รวมถึงนักดับเพลิง จำนวน ๔ คน และมีผู้เสียชีวิต ๓๑ ราย ในเบลเยียม

เขตนอร์ธไรน์-เวสต์ฟาเลีย ไนร์แลนด์-พาลาติเนต และซาร์ลันด์ในเยอรมนีได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด มีรายงานว่า มีผู้สูญหายหลายพันคนในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งเลวร้ายนี้ แต่หลายคนก็ปรากฏตัวแล้วในเมืองสปา Bad Neuenahr ในเขต Ahrweiler ของไนร์แลนด์-พาลาติเนต ผู้อยู่อาศัยเริ่มทำความสะอาด ลอกโคลนจาก ถนนและกำจัดเศษซากปรักหักพัง แต่การปฏิบัติงานนี้มีความยากลำบากมาก ธุรกิจ ร้านค้ามากมายในเมืองถูก ทำลายอย่างสิ้นซากจากอุทกภัย ไฟฟ้าและก๊าซถูกตัดขาด และระบบสื่อสารถูกทำลาย

ไมเคิล แลง เจ้าของร้านไวน์กล่าวกับรอยเตอร์ว่า “ทุกอย่างถูกทำลายหมด คุณจะจำภาพเดิมไม่ได้เลย” Baker Gregor Degen บอกกับสำนักข่าว AFP ว่าเขาได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนบ้านเพื่อเริ่มกำจัดโคลนและ เศษซากปรักหักพัง ตำรวจนายหนึ่งกล่าวว่า เขาพร้อมที่จะไปทำงานในวันรุ่งขึ้นหลังน้ำท่วม แต่ระดับน้ำสูงมาก มีผู้เสียชีวิตกว่า ๑๑๐ รายและได้รับบาดเจ็บ ๖๗๐ ราย ในเมืองอาร์ไวเลอร์

ในขณะเดียวกัน นักการเมืองอาวุโสชาวเยอรมันคนหนึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เขาได้หัวเราะในระหว่างการเยือนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดย Armin Laschet ซึ่งเป็นผู้สมัครพรรคอนุรักษ์นิยมเพื่อแทนที่นางแมร์เคิล เมื่อเธอก้าวลงจากตำแหน่งในปลายปีนี้ ถูกกล้องจับภาพในขณะที่กำลังล้อเล่นกับเพื่อนร่วมงาน ในระหว่างที่ ประธานาธิบดี Frank-Walter Steinmeier กำลังแสดงความเห็นใจต่อเหยื่ออุทกภัยนี้ ต่อมา นาย Laschet ได้ ทวิตข้อความภายหลัง (เป็นภาษาเยอรมัน) ว่าเขาเสียใจกับพฤติกรรมของเขา แต่นักวิจารณ์และนักการเมือง ต่างประณามเขาอย่างหนักในพฤติกรรมดังกล่าว หนังสือพิมพ์ Bild ได้ลงข้อความในเว็บไซต์ว่า “Laschet หัวเราะในขณะที่ประเทศกำลังร้องไห้”

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-europe-57880729>

#### **๔. จีนสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนจากชายฝั่งที่กระหน่ำทางตอนเหนือ**

(วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักข่าว Reuters)

รัฐบาลจีนมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปรับปรุงการควบคุมอุทกภัยสำหรับการคมนาคมขนส่งในเมือง และการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หลังจากพบผู้เสียชีวิตหลายสิบ รายในรถไฟใต้ดินที่จมอยู่ใต้น้ำ ท่ามกลางฝนตกหนักที่ยังคงกระหน่ำทางภาคกลางของจีน

มีผู้เสียชีวิต ๒๕ รายในมณฑลเหอหนาน รวมถึง ๑๒ คนที่ติดอยู่ในรถไฟใต้ดิน โดยยังคงมีฝนตก ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๖ และเริ่มขยายไปยังตอนเหนือสุดมณฑลเหอเป่ย์ที่อยู่ใกล้เคียง

กระทรวงคมนาคมของจีนกล่าวว่า หน่วยงานท้องถิ่นจำเป็นต้องตรวจสอบและแก้ไขความเสี่ยงด้านการขนส่งทางรถไฟที่อาจมองไม่เห็นทั้งหมดโดยทันที ทั้งนี้ พวกเขาต้องใช้มาตรการฉุกเฉิน เช่น การระงับการเดินรถไฟ การอพยพผู้โดยสารและการปิดสถานีในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ในช่วงที่มีพายุกระหน่ำอย่างรุนแรง

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาชนหลายร้อยคนได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยจากรถไฟใต้ดินที่ถูกน้ำท่วมในเมืองเจิ้งโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน มีประชากรอาศัย ๑๒ ล้านคน อยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว ๖๕๐ กิโลเมตร (๔๐๐ ไมล์)

ภาพจากสื่อแสดงให้เห็นผู้โดยสารที่จมอยู่ในน้ำลึกระดับหน้าอกในห้องโดยสารที่ไร้แสงไฟ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งกลายเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ โดยตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอังคารที่ผ่านมา มีระดับน้ำฝนสูงถึง ๖๑๗.๑ มิลลิเมตร (๒๔.๓ นิ้ว) ในเมืองเจิ้งโจว ซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยประจำปีของเมืองที่ ๖๔๐.๘ มิลลิเมตร (๒๕.๒ นิ้ว) ทั้งนี้ ความสนใจของประชาชนพุ่งเป้าไปยังความทันท่วงทีในการประกาศสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่น

สำนักพยากรณ์อากาศจังหวัดได้บอกกับสื่อของรัฐว่าไม่มีรายงานเตือนถึงฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา ๒ วัน นอกจากนี้ สำนักพยากรณ์อากาศเหอหนานยังระบุว่า ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมอุตุนิยมวิทยาระดับมณฑลจนถึงระดับเขต ได้ส่งข้อความถึง ๑๒๐ ล้านข้อความไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเตือนเรื่องพายุรุนแรง

ทั้งนี้ ในเย็นวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เสียชีวิต ๒ รายจากพายุทอร์นาโดพัดถล่มเมืองเป่าตั้งในมณฑลเหอเป่ย์ ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว ๑๔๐ กิโลเมตร (๘๗ ไมล์)

ที่มา : <https://www.reuters.com/world/china/china-orders-immediate-review-subway-flood-controls-rains-continue-2021-07-22/>

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔